



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๔-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๒๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๒ มูลค่าข่าว ๘๑,๓๗๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ทปอ. โยนรัฐจัดงบอุดหนุนเพิ่ม

### ● สนอง 'ลดค่าเล่าเรียน' อุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะรองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ทปอ. ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ว่าที่ประชุมได้หารือถึงกรณีที่มีผู้ร้องเรียนไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ปรับลดค่าธรรมเนียมในการเข้าศึกษา ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่ง ทปอ. เห็นว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยของรัฐไม่เคยจัดบริการการศึกษาโดยหวังผลกำไร ขณะเดียวกันนักศึกษาทุกคนที่เรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐเสียค่าใช้จ่ายต่ำกว่าต้นทุนจริงครึ่งหนึ่ง

ที่เหลือใช้เงินภาษีของประชาชน และที่สำคัญมหาวิทยาลัยของรัฐได้สร้างความมั่นใจให้สังคม โดยจัดทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษาแต่ไม่มีเงินเรียน

“ที่ประชุม ทปอ. ไม่ได้ฟันธงว่าจะต้องเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย แต่หากรัฐบาลต้องการให้ลดค่าธรรมเนียมจริงก็สามารถทำได้ โดยมอบให้สำนักงานประมาณจัดสรรงบประมาณเพิ่มเข้าในระบบเพื่ออุดหนุนมหาวิทยาลัยรัฐ และอยากให้นักศึกษาทุกคนที่เรียนในมหาวิทยาลัยได้สำนึกในเงินภาษีของคนไทยทุกคนที่จ่ายมาให้ เพื่อทำให้ได้เรียนในมหาวิทยาลัย” รอง

ประธาน ทปอ. กล่าว และว่า ที่ประชุมยังมีมติให้มหาวิทยาลัยรณรงค์ในการบริหารบ้านเมืองให้โปร่งใส ต่อต้านคอร์รัปชัน ตามโครงการ บัณฑิตไทย ไม่โกง พร้อมทั้งให้มีการต่อยอด โดยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิรดาจะรวบรวมคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาช่วยวิเคราะห์โครงการเงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาท ที่รัฐบาลได้มีการดำเนินการ เพื่อพิจารณาความคุ้มค่า และเห็นว่าเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันต้องรณรงค์ตั้งแต่วัยเด็ก ดังนั้นจะมีการปรับหลักสูตรตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องของความเป็นพลเมือง รู้จักหน้าที่ และสิทธิเสรีภาพ โดยทปอ. เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาต้องเข้ามาช่วยร่างระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในปัจจุบัน